



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, workpointnews, nationtv, Bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcot, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thestan dard, prachachat, thaipbs, prachatai, springnews, koratdaily, tnthailand, kaohoon

-เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดซื้อและหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเบื้องต้นเป็นเครื่องช่วยหายใจกว่า 100 รายการ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ มอบให้แก่รพ.ต่างๆ เพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก สร. แถลงข่าว พบผู้ป่วยเพิ่ม 188 คน รวมผู้ป่วยสะสม 599 คน มีทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มสนามมวยและสถานบันเทิง กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดจากกลับจากต่างประเทศ และผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกทม. ขอความร่วมมืออย่าเดินทางกลับภูมิลำเนาลดการแพร่เชื้อ กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จัดทำแผนค้นหา ฝ้าระวัง ป้องกันโรค ดังนี้ 1.ตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอ หมู่บ้าน ค้นหาและฝ้าระวัง 2.ทำฐานข้อมูลคนที่กลับถิ่นฐาน ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 3.ให้ความรู้ความเข้าใจให้คนเดินทางกลับแยกตัวสังเกตอาการใช้ทุกวัน 4.เลี่ยงเดินทางออกที่อยู่ 14 วัน 5.แจ้งผู้กลับภูมิลำเนาไม่ใช่สถานะ ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่น ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนอื่น ถ้ามีไข้ให้ใส่หน้ากากและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผอ.การทำอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมขนส่งทางบก คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากพบมีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยมากขึ้นในต่างจังหวัด รัฐบาลจึงดำเนินการมาตรการให้หยุดทำงาน 3 สัปดาห์ เพื่อให้หยุดอยู่บ้านและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น รวมไปถึงผู้ที่มีอาการป่วยเล็กน้อยภายใน 14 วันจะดูแลตนเองให้หายป่วย ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ ปลอดภัย แต่หากไม่ทำตามจะเป็นการแพร่เชื้อ

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเริ่มจากระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โดยอาการไข้ ระบายเคืองทางเดินหายใจ เช่น จมูกและลำคอ มีอาการไอ ซึ่งเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ เช่นเดียวกับไข้หวัด ทั้งนี้ หากมีอาการดังกล่าวควรจะไปพบแพทย์ทันที แต่หากมีอาการเพียงอย่างเดียวหนึ่งเล็กน้อย ควรจะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านก่อน

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, thebangkokinsight, tnthailand, bangkokbiznews, matichonweekly, nationtv, kapok, mcot

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบนายกฯ ว่า มารายงานผลการประชุมร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย โดยจะให้กรมการแพทย์เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ในกทม. เพื่อที่จะได้รับผู้ป่วย รวมถึงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ ขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้าน 14 วัน หากจำเป็นต้องกลับบ้าน ต้องเดินทางด้วยความสำนึกรับผิดชอบให้มากที่สุด ต้องเว้นระยะห่าง และเมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนาให้กักตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, เว็บไซต์บ้านเมือง

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วย รมช.สร. ประชุมบอร์ด สสส. ผวก สสส. สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักปฏิบัติตามมาตรการ “ระยะห่างทางสังคม” ยกระดับการสื่อสาร สกัการติดเชื้อโควิด-19 เริ่มใช้ในสนามบิน ท่าเรือ รพ. ห่างกัน 1-2 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อยากให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเข้ามาตรวจก่อน ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าข่ายอย่าเข้ามาตรวจในช่วงนี้ จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการหาเชื้อโดยไม่จำเป็น กรมฯ และ อย.จะได้รับน้ำยาสกัด DNA และ RNA จากเลือดที่ใช้ประกอบการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศในวันที่ 23 มี.ค. ประมาณ 100,000 ชุด แต่ของจะทยอยเข้ามาเป็นช่วงๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, ไอ.เอ็น.เอ็น, bangkokbiznews, thestandard, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กรมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 1.ผู้ป่วยต่างชาติ ให้ใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว 2.ผู้ป่วยชาวไทยที่มีประกันสุขภาพส่วนตัว ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพส่วนตัว 3.ผู้ป่วยชาวไทยที่ไม่มีประกันสุขภาพส่วนตัว ให้ใช้สิทธิการจ่ายในแนวทางผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจาก 3 กองทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ สิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติ คือ มาตรการระยะห่างในสังคม แต่ละคนอยู่ห่าง 1-2 เมตร ป้องกันแพร่เชื้อ แต่มาตรการนี้จะไม่ได้ผลถ้าไม่ใช้ร่วมกับการจำกัดการเดินทาง คือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ จากสถานการณ์การระบาดใน กทม.ต้องจำกัดการเดินทาง ผู้ที่อยู่ในกทม.ไม่ควรออกไปต่างจังหวัด และคนจากต่างจังหวัดก็ไม่ควรเข้ามา การอยู่บ้านอาจมีปัญหสุขภาพจิตตามมา เช่น เครียด เบื่อ เหงา อาจต้องหากิจกรรมต่าง ๆ มาทำหากมีปัญหาสุขภาพจิต โทร. 1323</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ย้ำสิ่งที่ควรปฏิบัติ 5 ข้อเพื่อลดการแพร่ระบาด ต้องจริงจังแม้ในครอบครัว สามีภรรยาเลี้ยงกอดจูบ พร้อมงดจัดงานสังสรรค์ ส่วนงานแต่ง แนะนำจัดเรียบง่ายหรือเลื่อนออกไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : tnthailand</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และนพ.ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร อธิบายสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยืนยันว่า ตัวเลขทั้งหมดเป็นยอดที่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ได้มีการปิดบัง เพียงแต่การตรวจต้องใช้เวลาในการยืนยันผล กรมควบคุมโรคได้มีการทำนาย กรณีแรก ถ้าปล่อยโรคระบาดโดยที่ไม่ได้ทำอะไร เชื่อสามารถแพร่กระจายจาก 1 คนไปให้อีกประมาณ 2 คนกว่าๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี คาดว่าจะมีคนไทยติดเชื้อประมาณ 16 ล้านคน กรณีที่ 2 ถ้ามีมาตรการต่างๆ สามารถจะลดการแพร่กระจายเหลือ 1.6-1.7 คน จำนวนประชากรที่ติดเชื้อจะลดลงเหลือประมาณ 10 ล้านคนภายในระยะเวลา 2 ปี ส่วนกรณีสุดท้าย ถ้ามาตรการทำได้เข้มงวดดีมาก สามารถจะลดการแพร่กระจายเชื้อจากหลักสิบกว่าล้านเหลือแค่เป็นหลักแสนได้ในระยะเวลา 2 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพ.หัวหิน เผย ตั้งแต่ 23 มี.ค. 63 จะปิดบริการคลินิกนวดแผนไทย มีระบบคัดกรองทุกคนก่อนเข้า รพ. เจ้าหน้าที่จะจัดระยะห่างในการนั่งรอก่อนตรวจ ลดจำนวนคนมารพ. สำหรับบุคคลที่สามารถเลื่อนนัดได้ขอให้เลื่อนไปก่อน และจะมีขั้นตอนการจ่ายยานานขึ้น นอกจากนี้ ได้แจ้งงดเยี่ยมผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย อธิบายการกำจัดหน้ากากอนามัย 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ใช้ใน รพ. มีกระบวนการกำจัดตามระบบของรพ.อยู่แล้ว 2.กลุ่มที่กักกันตัวที่บ้าน แนะนำให้ทิ้งกระดาษชำระและหน้ากากอนามัยในถังขยะ แยกจากขยะทั่วไป และเทน้ำยาฟอกขาวลงไป มัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งขยะ 3.กลุ่มประชาชนที่ปกติ ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัย แต่หากมีการใช้ให้ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดหรือในถังขยะ มัดปากถุง และถอดใส่อย่างถูกวิธี การทิ้งที่ถูกต้อง คือ ดึงสายที่คล้องหู และหย่อนลงภาชนะหรือถังขยะ มัดปากถุงให้แน่น และล้างมือให้สะอาด จะทำให้ลดการสัมผัสลง</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.รวม.ชี้แจงไม่ได้ไปตีกอล์ฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์kapook, เว็บไซต์ผจก., สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นายบิณ ชวัลพรพงศ์พันธ์ นักวิชาการ แคร่ภาพที่ตนอยู่ในสนามกอล์ฟและระบุว่าหลังแถลงข่าวที่มีการร้องไห้แต่กลับไปตีกอล์ฟ ว่า ไม่ได้ไปตีกอล์ฟที่เขาใหญ่ แต่กลับไปบ้านพักเพื่อเตรียมสถานที่ให้บิดาอยู่ตามมาตรการ Social Distancing ซึ่งบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟ</p> <p>2.สืบทารวจเอกติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้กักตัวตั้งแต่แรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว บันทึกการเดินทางของสืบทารวจเอก อายุ 33 ปี สายตรวจ 191 ที่ติดเชื้อ covid-19 หลังออกเวร เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถทัวร์นครชัยแอร์ ถึงบ้านพักที่บ้านโสกแก อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ไปดูไก่ชน รู้สึกไม่สบาย ไปพบแพทย์รพ.กุดจับ วินิจฉัยว่าไข้หวัด ไปล้างหน้าพอน ก่อนกลับกทม. รู้สึกไม่สบาย ไปพบแพทย์รพ.กุดจับครั้งที่ 2 แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้พัก 5 วัน วันที่ 16-20 มี.ค. โดยวันที่ 19 มี.ค.ทราบว่ามีการตรวจสายตรวจที่เขยร่วมงานกันติดเชื้อโควิด-19 จึงไปแจ้งรพ.กุดจับ ครั้งที่ 3 แพทย์ส่งไปกักตัวที่รพศ.อุดรธานี ผลวันที่ 21 พบติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันรักษาอยู่ที่รพศ.อุดรธานี ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ในชุดปฏิบัติสนามมวยลุมพินี และวันดังกล่าวยังไม่ได้มีรายงานว่าตำรวจใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สังกัดติดเชื้อ จึงไม่ได้ถูกกักตัวในวันเดินทางกลับภูมิลำเนา</p> <p>3.ขอให้รพ.ลดค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น, springnews, nationweekend, nationtv -เสนอข่าว นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก เสนอรัฐบาลขอความร่วมมือ รพ.เอกชนลดค่าตรวจ, เร่งประสานงานใช้น้ำยาตรวจโควิด-19 ที่บริษัท ปตท. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ร่วมกันคิดค้น, เสนอให้ สธ. ชื้อน้ำยาตรวจโควิด-19 จากประเทศจีน, ให้ขายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 1.50 บาท, ควบคุมราคาขายเจลฆ่าเชื้อ 40-50 สตางค์ต่อซีซี.</p> <p>4.ยกเลิกขายหน้ากากอนามัยในร้านธงฟ้า สื่อที่นำเสนอ : bangkokbiznews -เสนอข่าว ก.พาณิชย์ งดขายหน้ากากอนามัยในร้านค้าธงฟ้าและช่องทางค้าปลีกปกติแล้ว ตั้งแต่ 20 มี.ค. 2563 โดยจะแบ่งสรรให้บุคลากรการแพทย์เป็นหลัก</p> <p>5.กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันขายหาดบางแสน สื่อที่นำเสนอ : nationtv -เสนอข่าว เฟซบุ๊ก แชร่ภาพกลุ่มวัยรุ่น ไปรวมตัวที่บริเวณชายหาดวอน จ.ชลบุรี ในช่วงที่รัฐบาลประกาศให้หยุดอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อ</p> <p>6.เสนอทบทวนมาตรการปิดห้างฯ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา -เสนอข่าว นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. อดีตนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และ กทม. ทบทวน มาตรการปิดห้างฯ เหตุยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเป็นพื้นที่กระจายเชื้อโควิด-19 แต่ส่งผลให้คนกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก เสี่ยงแพร่เชื้อเพิ่มเติม ขอผู้ว่าฯ จังหวัดอื่นไม่ออกแนวทางตามกัน</p> <p>7.การเคลื่อนย้ายของประชาชนกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, prachatai, sanook -เสนอข่าว วันแรกหลังผู้ว่าฯ กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด ประกาศให้พื้นที่ 26 ประเภทเสี่ยงหยุดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่ 22 มี.ค.-12 เม.ย.นี้ ทำให้แรงงาน รวมทั้งประชาชนบางส่วนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะสายอีสาน-เหนือ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเร่งจัดระเบียบในการเว้นระยะห่างเก้าอี้ที่นั่งรองรับ -บขส. เผยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้โดยสารรถทัวร์เพิ่มขึ้นประมาณ 1 หมื่นคน เป็น 7-8 หมื่นคนต่อวัน -จ.เพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็นรายที่ 3 เป็นสาวเสิร์ฟในกทม. กลับมาบ้านเพราะร้านปิด 14 วัน มีประวัติไปรับลูกที่โรงเรียน เข้าร้านเสริมสวย และกินหมูกระทะ -ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ภาพประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หลังกทม.และปริมณฑล ประกาศปิดจุดเสี่ยง 22 วัน ระบุว่า "ปิดไม่สนิท จะกลายเป็นเท่าเทียมทั่วถึง ทั่วไทย"</p> <p>8.ประชาชนเดินทางเข้า-ออกด่านชายแดน สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ -เสนอข่าว กรณีผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวร ทั้งบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ และบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ รวมทั้งจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทุกจุด อนุญาตเฉพาะคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติไทยและกัมพูชาคันละ 1 คน เท่านั้น ทำให้แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศจำนวนมาก ส่วนคนไทยที่อยู่ฝั่งพอยเปต ประเทศกัมพูชา เริ่มเดินทางกลับเข้ามาในประเทศเช่นเดียวกัน -จ.นครพนม สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นการชั่วคราว -นอกจากนี้ พบว่า ผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน อาทิ มุกดาหาร ตาก ระนอง พะเยา ต่างทยอยมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนเป็นการชั่วคราว</p> <p>9.เตือน second wave สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ -เสนอข่าว หลังการประกาศว่าไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 รายใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรก ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนานาชาติประเทศเตือนให้ระวังการแพร่ระบาดในระลอกสอง (Second Wave) โดยเป็นการนำเชื้อโรครากต่างประเทศ จากการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วเดินทางกลับมา ยังประเทศของตนพร้อมเชื้อโรค</p> <p>10.ปัญหาในการสื่อสารของรัฐบาล สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประชาชนกำลังสับสนกับการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่มีเอกภาพ ล่าสุดกรณีประกาศของ กทม. เรื่องการปิดสถานที่ต่างๆ โฆษกรัฐบาลและผู้ว่าฯ กทม.พูดไม่ไปทางเดียวกัน สร้างความแตกตื่นสับสนแก่ประชาชน ควรเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลโดยด่วน ส่วนการแถลงข่าวของรัฐบาลควรมีการรวมศูนย์ มอบผู้รับผิดชอบการแถลงข่าวคนเดียว กำหนดเวลาแถลงข่าวชัดเจน นอกจากนี้ การออกมาตรการเร่งด่วนต้องมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือออกมาพร้อมกันด้วย</p>	
<p>ประเด็นการรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ไทยรัฐ, siangtai, workpointnews</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ อุตรธานี พร้อมด้วย นพ.สสจ.อุตรธานี แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย รักษาที่รพ.อุตรธานี มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชื้อจากกทม. เป็นตำรวจ พนักงานสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ส่วนอีกรายมีความเชื่อมโยงกับตลาดนัดรถไฟ กทม. เดินทางมาจากกทม. โดยเครื่องบิน นอกจากนี้ มีผู้รอผลการตรวจ 4 ราย</p> <p>-ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พบผู้ติดเชื้อรายแรก ไปดูมวยที่เวทีราชดำเนินวันที่ 11 มี.ค.</p> <p>-จ.เลย พบผู้ป่วย 1 ราย อายุ 24 ปี เข้าชมการแข่งขันมวยที่สนามมวยลุมพินี วันที่ 6 มี.ค. ขณะนี้รักษาอยู่รพ.เลย ประวัติเบื้องต้นพบติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินี แต่ไม่แสดงอาการ และยังไม่ถ่ายภาพกับ “แมทธิว ดิน” เดินทางกลับโดยเครื่องบินมีผู้โดยสาร 130 คน เข้าพักที่บ้านปากภู ต.เมือง อ.เมืองเลย ไปเที่ยวที่สวนสุขภาพกุศุดอง เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.ชัยภูมิ และเที่ยวผับย่านมรภ.เลย จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวคนนี้อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้รีบแจ้งสสจ.สอบสวนโรคตรวจต่อไป</p> <p>-ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นลูกและคนขับรถของเซียนมวย ที่กลับมาจากสนามมวยลุมพินี ถูกนำตัวไปรักษาแล้ว</p> <p>-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย ยกเว้นคัดกรองผู้เดินทางเข้าออก ณ ด่านท่าฉัตรไชย เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น</p> <p>-จ.นราธิวาส รายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง 103 ราย</p> <p>-จ.แพร่ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย อาชีพเลี้ยงไก่ชนและเซียนมวย ไปชมการแข่งขันทั้งเวทีมวยสยามอ้อมน้อย-ไทยรัฐ-ลุมพินี-มวยช่อง 7 สี-อดท. เดินทางกลับจ.แพร่ และยังไม่ไปสนามไก่ชน 3 สนาม</p> <p>-จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยรายแรก เป็นหญิง อ.บ้านโป่ง ไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวย่านทองหล่อ ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคจากหญิงคนดังกล่าวมี 66 คน รอดผล 4 คน และรอดผลบุคคลผู้สัมผัสผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้ออีก 1 ราย ตอนนี้อยู่ในกระบวนการกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน</p> <p>-จ.พิษณุโลก นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ติดเชื้อ 1 นาย เป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยที่สนามมวยลุมพินี วันที่ 6 มี.ค. กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วย 18 นาย ใช้มาตรการกักบริเวณ 14 วัน</p> <p>-มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของสสจ.ระยอง ตามหาผู้โดยสารรถตู้ ทะเบียน 10-107-99 สายระยอง-โรงเกลือ เมื่อวันที่ 11-13 มี.ค.63 เทียวเวลา 09.00 น. ขอให้ติดต่อสสจ.ระยอง โทร 081-8657090 ด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, nationweekend, businesstoday</p> <p>-เสนอข่าว ธนาคารกสิกรไทย ประกาศ พนักงานธนาคารสำนักงานใหญ่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 34 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มป่วย 18 มี.ค. และกักตัวเองที่บ้าน 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อ พนักงานไม่มีการพบปะลูกค้าแต่อย่างใด</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ., เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, innnews, thaipbs, nationtv, bangkokbiznews</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เรียกประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุม ระบุเพียงกำลังจัดทำมาตรการรับมือ COVID-19 เพิ่มเติม</p> <p>-โฆษกก.กลาโหม ระบุ ได้เตรียมรพ.ทหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 13 แห่ง รองรับผู้ป่วยระดับ 3 สนับสนุนการทำงานของ สธ.</p> <p>-เว็บไซต์รัฐบาล www.thaigov เผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อไวรัสต่างๆ โดย กลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น พลุควาหรือผักคาวตอง เห็ดต่างๆ ตรีฟลา กลุ่มที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ดอกขี้เหล็ก ยอดมะยม ใบเหลียง ยอดสะเดา มะระขี้นก พักข้าว ผักเชียงดา ค่ะน้า มะรุม ผักแพว มะขามป้อม ลูกหม่อน และผักผลไม้หลากสี กลุ่มที่มีสารสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เช่น พลุควา กะเพรา หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม ใบหม่อน แอปเปิล เปลือกผลของพืชตระกูลส้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ข้อความพร้อมประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่บริการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) สำคัญคือ 1.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ห้างสรรพสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้ มอลล์) ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป 2.ธนาคารในและนอกห้างเปิดได้ 3.ร้านอาหาร รวมถึงร้านอาหารในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้องจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น 4.ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้ (แต่ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ)</p> <p>-ก.คมนาคม สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดสแกนผู้โดยสารละเอียด ทั้งก่อนเข้าสถานี-ขึ้นรถ คาดประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.นี้เป็นต้นไป</p> <p>-กรมท่าอากาศยาน เพิ่มคัดกรอง 2 ชั้น ก่อนเข้าอาคารสนามบินภูมิภาค และจัดพื้นที่เก้าอี้นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ</p> <p>-ธนาคารพาณิชย์ประกาศ ยังคงเปิดให้บริการสาขาที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าและในพื้นที่อื่นๆ</p> <p>-แพรวา ณิชภัทร นักแสดงสาวที่กำลังป่วย COVID-19 โพสต์คลิปขณะอยู่ที่รพ.เป็นวันที่ 3 ระบุว่า ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาล และทุกคนที่ติดเชื้อ ไม่อยากให้ต่อว่าคุณหมอที่ไม่แจ้งให้กักตัวในวันที่ตรวจ เพราะมีการตรวจประเมินตามแนวทางที่กำหนดมา ณ ตอนนั้น</p> <p>-คนกีฬามวยไทย 1 คน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Tong Muaythai เล่าประสบการณ์ช่วงติดไวรัสโควิด-19 จนถึงขั้นตอนการรักษาของแพทย์รพ.ศิริราช อย่างละเอียด และติดแฮชแท็ก #โควิดเป็นได้ก็หายได้</p> <p>-ผลตรวจ จนท.กทต.ประจักษ์นทบุรี ไม่พบเชื้อโควิด-19 เผยทำความสะอาด-อบไอโซนสำนักงานเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้ว</p> <p>-กรมการกงสุลจะปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา-ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญพาร์ค) สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza สายใต้ใหม่) และสำนักงานฯ มินบุรี (ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2563</p> <p>-สิงห์ เอสเตท แจ้งบริษัทย่อย สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ พบลูกค้าเช่าพื้นที่ในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ชั้น 30 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมให้ผู้เช่าและผู้เกี่ยวข้องหยุดพักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน</p> <p>-ก.พาณิชย์ เตรียมปรับระบบการจัดสรรหน้ากอนามัย เน้นกระจายให้ร้านขายยาเป็นหลัก ส่วนร้านธงฟ้าจะจัดส่งให้เฉพาะร้านที่ขายยาเท่านั้น ขณะที่กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่นคนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกับสสจ.ว่าสมควรจะนำไปกระจายให้กับใครบ้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการขายชุดตรวจโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะค่อยๆ ขึ้นหลังการติดเชื้อมีอาการแล้ว 5 วันขึ้นไป ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว หนุ่มขอนแก่นดัดแปลงเครื่องพ่นฉีดน้ำเพื่อการเกษตรเป็นเครื่องพ่นฉีดสารฆ่าเชื้อโควิด-19 ติดตั้งไว้หน้าบ้านและในชุมชน ให้ทุกหน่วยงานถอดแบบนำไปใช้ได้ โดยนำยาฆ่าเชื้อได้ปรึกษาอาจารย์ภาควิชาเคมีเกี่ยวกับเรื่องการผลิตและตรวจสอบสารฆ่าเชื้อ คือสารคลอรีน ซึ่งจะมีทั้งคลอรีน 65% และคลอรีน 90%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า แม้ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีที่มาจากสัตว์ชนิดใด แต่เป็นที่ยืนยันแล้วว่าต้นตอมาจากเชื้อไวรัสในสัตว์ป่าที่ติดต่อมาสู่คนจากการบริโภคสัตว์ป่าที่มีเชื้อไวรัส การกินเนื้อสัตว์ป่า เช่น ตัวลिन เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่อาจทำให้เชื้อไวรัสที่พบในสัตว์แพร่มาสู่คนได้ ซึ่งการบริโภคสัตว์ป่าในเมนูพิสดารต่างๆ มีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อใหม่ๆ จากสัตว์สู่มนุษย์ในอนาคตอีกด้วย</p> <p>ด้าน นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า การบริโภคเนื้อตัวลिनยังเป็นที่ยอมรับในประเทศเพื่อนบ้าน จากความเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยา เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน ,nationtv</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความว่า มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่รพ.แห่งหนึ่งใน อ.พระพุทธรักษา จ.สระบุรี สธ.ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง รพ.ดังกล่าวไม่มีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ แต่มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 3 ราย ตรวจสอบไม่พบเชื้อทั้ง 3 ราย</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, tnnthailand</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มาเรีย แวน เคอร์คอฟ หัวหน้าฝ่ายโรคอุบัติใหม่และโรคที่รับจากสัตว์ WHO เผยว่า ไวรัสสามารถแพร่ได้ผ่านทางละอองหรือของเหลวเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ผ่านทางจามหรือไอ เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดละอองลอย เช่น ในสถานพยาบาล อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอนุภาคของละอองลอย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขต้องเพิ่มความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องทำงานกับผู้ป่วยและอยู่ในการดำเนินการเหล่านี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายไมค์ โรอัน ผอ.ฝ่ายบริหารและผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า วัคซีนสำหรับไวรัสโควิด-19 ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ปี - อิตาลี พบผู้เสียชีวิตถึง 793 ราย ใน 24 ชั่วโมง ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 4,825 ราย ผู้ติดเชื้อในรวม 53,578 คน - จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 คน โดย 1 คน เป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดภายในท้องถิ่นอยู่ที่มณฑลกว่างตุง เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการระบาดภายในเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน - ก.สาธารณสุขของฉนวนกาซา ภายใต้การปกครองของกลุ่มฮามาส พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายเป็นชาวปาเลสไตน์ มีประวัติเดินทางผ่านอียิปต์และปากีสถาน - สหรัฐ พบสตรีชาวไทยสูงอายุ เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. - สเปนมีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 394 ราย - อิหร่านแจ้งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,556 รายแล้ว และมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 20,610 ราย - ออสเตรเลียสั่งห้ามประชาชนเดินทางภายในประเทศทั้งหมด ยกเว้นที่จำเป็น ทั้งยังสั่งปิดสถานที่ต่างๆ รวมทั้งผับบาร์ สถานกาสิโน โรงแรม โรงภาพยนตร์ - สิงคโปร์ ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนสิงคโปร์ระยะสั้นเข้ามาในประเทศ รวมทั้งผู้โดยสารที่จะมาต่อเครื่องบินที่สนามบินสิงคโปร์ ตั้งแต่ 23 มี.ค. โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 47 คน ยอดสะสม 432 คน <p>ด้านตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก ขณะนี้ 12,973 คน ผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรกในอิตาลี จีน และอิหร่าน ส่วนผู้ติดเชื้อ 304,528 คน โดยจีนยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ขณะที่อิตาลีเป็นอันดับสอง 53,578 คน สหรัฐ 25,493 คน สเปน 25,374 คน เยอรมนี 22,213 คน อิหร่าน 20,610 คน และฝรั่งเศส 14,308 คน ผู้ติดเชื้อรักษาจนแล้ว 91,678 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า ข่าวการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ผสมกับเฟคนิวส์ ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวล ซึ่งความกังวลแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กังวลน้อย กลุ่ม 2 กลัวว่าคนป่วยหรือคนเสี่ยงจะมาติดเรา ผลคือไปตรวจขณะที่ไม่มีอาการ รังเกียจคนป่วย อาหารหมดและไปกักตุน พยายามหาซื้อหน้ากาก และกลุ่ม 3 ตระหนักแต่ไม่ตระหนกรู้จักป้องกันตนเอง ด้วยวิธีการพื้นฐาน รู้ว่าต้องทำอะไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>- เสนอว่า ตั้งแต่ สธ. ประกาศ พ.ร.บ.โรคติดต่ออันตราย ระบุถึงอาการของโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง จากนั้น รมว.สธ.ในฐานะประธานคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศกระทรวงตามมาอีกหลายฉบับ ยืนยันว่าสธ. มีความพร้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ขอให้เชื่อมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนว่า สธ. เดินถูกทาง บุคลากรไม่เคยย่อท้อ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือของคนในชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>- กล่าวว่า มาตรการตรวจสอบและกักกันผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง รวมถึงการปิดสถานบริการ สถานบันเทิง สนามมวยในเขต กทม. และปริมณฑล เหมือนจะไม่ได้ผล จากโพลล์สำรวจของนิด้า สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปิดประเทศ ปิดเมือง และสถานบริการทั่วประเทศ แต่อาจไม่ได้ผลหากผู้คนภายในประเทศยังคงมีการเดินทางไปมาหาสู่และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู่ เมื่อยังมีคนส่วนน้อยไม่มีจิตสำนึก อาจสร้างปัญหาให้คนหมู่มาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ เจิมศักดิ์ขจรจิตด้วยคน</p> <p>- กล่าวว่า โรคระบาดครั้งนี้เป็นวิกฤติของไทยและของโลก ผู้นำประเทศต้องตัดสินใจบนพื้นฐาน 3 ด้าน คือ สุขภาพ (ชีวิต) เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน ประชาชนได้มอบเครดิตให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมากกว่าผู้นำทางการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า</p> <p>- กล่าวว่า ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน คือ ปัญหาการสื่อสารระหว่างคนในรัฐบาลไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน สำคัญที่สุดขอให้รัฐบาลให้ข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยสถานการณ์ อย่าปล่อยให้หลุดไปคนละทาง ประชาชนสับสน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>- กล่าวว่า วิธีการแก้ไขปัญหาคครั้งนี้ คือ รัฐบาลต้องกล้าใช้จ่ายเงินงบประมาณเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนเหมือนที่หลายประเทศดำเนินการไปแล้ว คือ สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อิตาลี สเปน และสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยรัฐบาลประเมินว่าน่าจะใช้งบประมาณ 1 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องนำมาใช้ในการสร้างสภาพคล่องให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มคนยากจนที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า5</p> <p>- กล่าวว่า เห็นอัตราเพิ่มผู้ป่วยใหม่ในแต่ละวัน จากหลักสิบขึ้นเป็นหลักร้อย อาจขยับเป็นหลักพัน จึงต้องออกมาตราการบังคับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางอ้อมให้ คนอยู่บ้านเพื่อตัดวงจรระบาด แต่การวางแผนยังมีช่องโหว่เพราะคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าและสถานที่ซึ่งเป็นจุดรวมคน เท่ากับบีบบังคับจากรวมถึง โฆษณาที่แท้ที่ว่างงานที่ไม่มีรายได้ให้เดินทางกลับบ้านเกิด เสี่ยงต่อการนำเชื้อไปแพร่ขยายในชนบท ฉะนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับฝีมือ ผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัด</p> <p>-สาเหตุที่รัฐบาลไม่ให้บริการตรวจเชื้อ โควิด-19แบบเกาหลีใต้ เพราะรายงานสถานการณ์ของสาธารณสุข ระบุถึงผลการตรวจกลุ่มเสี่ยงประมาณ 1 หมื่นคนพบติดเชื้อแค่ 4 เปอร์เซนต์เท่านั้น ทหารพ. รัฐบาลเปิดให้บริการตรวจเชื้อกับ ผู้ที่อยากตรวจนอกจากได้ผลตรวจพบต่ำมากแล้ว ยังสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น</p> <p>-ติดใจการสอบสวนโรคของคาราสาว แพรวา เนื่องจากผู้แถลงข่าวของสาธารณสุขตอบอ้อมๆ น่าสงสัยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลัง</p> <p>-สถานการณ์ในไทยมีผู้ติดเชื้อ 3 กลุ่มแยกเป็น สนามมวย ทองหล่อและ ผู้ร่วมพิธีทางศาสนา หน่วยงานรับผิดชอบจึงเป็นหน้าที่ สาธารณสุข ประสานกับ มหาไทย เพื่อปิดล้อมและตัดวงจรการระบาด อย่างเช่น ตำรวจ 191 ติดเชื้อจาก สนามมวย แล้วเดินสายไปต่างจังหวัด พอป่วยก็ไปพบแพทย์แต่ ปกปิดข้อมูลจึงไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19และรักษาระบบ นายกฯ ต้องออกคำสั่งให้ ข้าราชการทุกคน ใครติดเชื้อแล้ว ไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่าง</p> <p>-ไม่เห็นด้วยกับ เลขธิการ คปภ.เสนอคลังทำประกันภัยโรคโควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน แนะนำให้เอาไปซื้อ เครื่องช่วยหายใจให้รพ.ดีกว่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์พาราสาวะถึ</p> <p>-เสนอบทความ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นพุ่งพรวด สาเหตุมาจากสนามมวยลุมพินีและสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ความผิดพลาดมาจากมาตรการที่ช้ากว่าสถานการณ์ไปหนึ่งก้าว มาตรการล่าสุดที่ออกมานั้น จะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้หรือไม่ ยิ่งระยะหลังมานั้นเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing มันยิ่งมองเห็นความเป็นไปได้ยาก ส่วนมาตรการปิดห้างแบบ รัฐบาลจะต้องคิดให้รอบคอบและคลอบคลุมมาตรการดูแลให้ครอบคลุม ทัวถึง จึงจะสามารถหยุดการเคลื่อนย้ายของคนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Business today บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอบทความ อยากจะให้ข้อสังเกตว่าประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอและเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหน จนมีความพร้อมในการเตรียมตัวอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดระยะที่ 3 ซึ่งมักใช้คำว่า "ปิดประเทศ" รัฐบาลควรสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวปฏิบัติ เพื่อลดความตื่นตระหนก พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์สังคมสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า ข้อเรียกร้องที่คน บางกลุ่ม บางฝ่ายต้องการให้ไปถึง "การปิดประเทศ" นั้นต้องรอประเมินถึงข้อดี ข้อเสียกันให้รอบด้าน ว่าหากไปถึงขั้นนั้นจริงๆแล้ว เราจะยอมรับ และปฏิบัติตามกันได้มากน้อยแค่ไหน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ทุกภาคส่วน ต้องร่วมใจฝ่าวิกฤตให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาสุขภาพอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อ นอกจากนี้การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อป้องกันความสับสน หยุดกระแสดิ้นตระหนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย อดีต รมว.สาธารณสุขเสนอแนะช่วยฝ่ายรัฐบาล สิ่งที่จะเป็นปัจจัยในการที่กำจัดตรงนี้ได้ คือ การค้นพบผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุด เสนอยุทธศาสตร์ในการบุพรม x-ray ทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อหาผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ หัวใจของการจะลดการระบาดได้คือ เจอผู้ติดเชื้อให้เร็ว ให้มากที่สุด การเชิงบฯตรวจไม่เกิน 200 ล้านบาท คุ่มมากกับชีวิตคนไทย และกับการที่เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเร็ว และได้สะท้อนวิกฤตศรัทธารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่าการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแบบนี้ ความเป็นผู้นำต้องมีความสำคัญ เพราะคนหาทางออก ผู้นำจะเป็นศูนย์รวม เมื่อเกิดวิกฤตศรัทธา จะเป็นรัฐล้มเหลว จัดการปัญหาได้ การสู้กับภาวะวิกฤตต้องอาศัยการนำที่ชัดเจน ต้องมี single command ต้องมีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ทั้งรับผิดชอบ ทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนคน เพราะทุกวินาทีในภาวะวิกฤตมีความสำคัญ</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p> <p>-เสนอว่า หน้ากากอนามัย ที่มีขายในตลาดเวลานี้ล้วนแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ราคาแพง เชื่อว่าของจำนวนมากที่ใช้ป้องกันได้ยังถูกกักตุนอยู่ในมือพ่อค้า ส่วนหนึ่งที่ขายราคาแพงๆ ส่วนที่กรมการค้านำมาปล่อยขายในราคาถูกแค่ 10 บาท 4 ชิ้น ก็ขายกันแบบจำกัด ทุกวันนี้ หน้ากากอนามัยที่ราคาปกติหาซื้อได้ยาก หลายคนจึงใช้แล้วยังไม่ทิ้ง ทนใส่หลายวัน ขณะที่มีความพยายามทดแทนด้วยการผลิตเป็นหน้ากากผ้า หลายคนเริ่มสงสัยและตั้งคำถามว่าหากประเทศไทยเข้าสู่ระยะ 3 จะเป็นอย่างไรถึงวันนั้นหน้ากากอนามัยแค่ 10 บาท ที่ใช้ป้องกันได้จริงๆ จะมีจำหน่ายและซื้อกันง่ายมากกว่านี้หรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า กทม. ประกาศปิดสถานที่ใน กทม. ชั่วคราว ตั้งแต่ 22 มี.ค.-13 เม.ย. 63 เป็นมาตรการที่น่าจะมีผลต่อการแพร่เชื้อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และแบ่งเบาภาระของแพทย์ เพราะกรุงเทพฯเป็นพื้นที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ 80% อยู่ใน กทม. ทำให้ รพ.ต่างๆ ต้องทำงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประกาศมีข่าวสับสนเกิดขึ้น ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชน เป็นบทเรียนของรัฐบาลต้องสร้างเอกภาพในการทำงานให้ได้ สิ่งสำคัญคือ การปิดสถานประกอบการเป็นเวลาพร้อมเดือน จะทำให้ลูกจ้างพนักงานจำนวนมากอาจต้องตกงานหรือถูกเลิกจ้าง รัฐบาลควรเตรียมมาตรการเยียวยาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ วิสามัญบันเทิง</p> <p>-เสนอว่า “หมอทำงานหนักที่ รพ. เพื่อคุณ ขอคุณพักอยู่ที่บ้านเพื่อพวกเรา” เป็น “คำขอ” จากคุณหมอที่กำลังทำสงครามรบอยู่กับ “โควิด-19” เลยอยากขอให้รัฐบาลออก“สลากการกุศล” วงเงินสัก 18,000 ล้านบาท ผลิต“หมอนยางพาราพระราชรัฐ” จำนวน 30 ล้านใบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ก่อนหน้านี้ เอาไปใช้สนับสนุนหรือเป็นโบนัส ให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยอื่นๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับมือโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4</p> <p>-เสนอว่า หากรัฐบาลสร้างความชัดเจน อะไรที่เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสระบาดให้ “ทีมอาจารย์หมอ” นำโดย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต ร.มว.สาธารณสุข เป็นผู้พูดและแถลงตลอดจนบริหารจัดการทั้งหมด รับรองว่าวิกฤติศรัทธาทั้งหลายจะกลับมา หลังจากปล่อยให้ให้นักการเมืองสร้างปัญหาความขัดแย้งในการทำงานมาตั้งแต่แรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการเดินตามรอยวิถีการของเงินที่เป็นต้นทางการแพร่ระบาด ขอยืนยันว่าการอยู่บ้านหรือเดินทางเท่าที่จำเป็นจะช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีที่สุด แต่มาตรการทั้งหลายจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมของทุกฝ่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอว่า คำสั่งประกาศปิด กทม. มีผลสะท้อนให้จังหวัดโดยรอบ เริ่มทำ แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อช้าในการตัดสินใจที่มีจุดเริ่มมาจากทำเนียบรัฐบาล ขณะเดียวกัน ก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ขณะที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 18 พื้นที่ อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่ สูงสุดที่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 126 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 119 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 100 มคก./ลบ.ม. ด้าน www.airvisual.com รายงานว่า เมืองเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นสูงอันดับ 1 ของโลก 177 US AQI และกทม. อยู่ลำดับ 44 ของโลก 53 US AQI</p>	
<p>ทรัพย์สิน ร.มว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ กับแกล้มการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.มว.สธ. อยู่ในสนามกอล์ฟที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งต่อมานายอนุทินชี้แจงว่าเป็นบ้านพักส่วนตัว วันดังกล่าวไม่ได้ตีกอล์ฟ ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,198,573,741 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 2,908,444,538 บาท สิทธิและสัมปทาน 300,900,000 บาท</p>	
<p>รับมอบห้องน้ำรพ.โคกสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว ประธานในพิธีรับมอบห้องน้ำ รพ.โคกสูง โดย นพ.สุกฤษฏี เลิศสกุลธรรม ผอ.รพ. ร.ต.ต.ยศ วงษ์บ้านดู่ รอง สว.สส.สภ.โคกสูง และคณะ ร่วมดำเนินการตามโครงการสร้างห้องน้ำรพ. มูลค่า 433,137 บาท</p>	